
Stjórnarfundur FHD 24. september 2014 kl. 18.00 

Mættir:  Daníel, Einar, Kristín og Jón Ásgeir 

- Ákveðið að vera með bás á stórhundadögum í Garðheimum. 
- Ákveðið að fá sundurliðun á uppgjöri sóknarprófs frá HRFÍ 
- Royal Canin(Áfangafell) gekk í alla staði mjög vel, tap varð þó af prófinu. 
- Ákveðið að halda tvenn sækipróf á næsta ári, eitt í júní og eitt í júlí. 
- Rætt var um breyta fyrirkomulaginu á liðakeppninni á næsta ári. 
- Ný heimasíða er í smíðum og miðar vel áfram. 
- Formaður deildarinnar sagð af sér nýlega.  Enginn af núverandi stjórnarmönnum óskuðu eftir því að 
taka sæti formanns.  
- Gerðar voru athugasemdir við veiðiprófsreglur og störf dómararáðs. 
- Allt klárt fyrir síðasta veiðiprófs vetrarins. 

Fundi slitið kl. 20.00 


